

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

<p>กรอบแนวคิด</p>	<p>๑. หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๓. หลักการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการกำหนดภารกิจร่วมเพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยยึดหลักพื้นที่และประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงกลไกการดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐ รักสามัคคี”</p>
<p>วิสัยทัศน์</p>	<p>มุ่งบูรณาการและดำเนินการงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>เป้าประสงค์</p>	<p>๑. สถานการณ์ความไม่สงบลดลง ๒. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ประเด็น

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างพื้นที่สันติสุขที่ยั่งยืนด้วยพลังหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ การบริการประชาชนและกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมาตรฐานสากล</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศมุสลิม ประชาคมอาเซียน ตามแนวทางสันติวิธี</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพพระบารมีการศึกษา ศาสนา ภาษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่</p>
<p>กลยุทธ์ จำนวน ๓ กลยุทธ์</p> <p>๑. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงอย่างเท่าทันสถานการณ์ เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างเสริมความรักความสามัคคี</p> <p>๒. การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และร่วมกันกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตนเอง ตลอดจนแสวงหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามอื่นๆ</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>กลยุทธ์ จำนวน ๖ กลยุทธ์</p> <p>๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานภาครัฐอื่นให้มีประสิทธิภาพทุกมิติ</p> <p>๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๓. พัฒนาระบบการวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p> <p>๔. ส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ระเบียบยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมทางเลือก</p> <p>๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งระบบเยียวยาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม</p>	<p>กลยุทธ์ จำนวน ๔ กลยุทธ์</p> <p>๑. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ทันกับความผันแปรของสถานการณ์ และแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาคีและสังคม ผ่านกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้</p> <p>๒. บูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล</p> <p>๓. สนับสนุนการเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อสันติสุขทุกระดับ โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี</p> <p>๔. เสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคมผู้เห็นต่าง และประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข</p>	<p>กลยุทธ์ จำนวน ๕ กลยุทธ์</p> <p>๑. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และรองรับตลาดแรงงาน</p> <p>๒. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศทุกระดับการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างแพร่หลาย</p> <p>๔. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน วรรณกรรม เรื่องสั้น จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม พิพิธภัณฑสถานและแหล่งเรียนรู้เพื่อการรักษาและสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ และเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ของท้องถิ่น</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังจริยธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จชต.</p>	<p>กลยุทธ์ จำนวน ๙ กลยุทธ์</p> <p>๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจรและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p>๒. สร้างมาตรการ กลไก เพื่อจูงใจและกระตุ้นการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านด้านการค้าชายแดน</p> <p>๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อการเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากภายนอกพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติก เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน</p> <p>๕. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ และการใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกสู่อุตสาหกรรม สีเขียว รวมทั้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยี (Thailand ๔.๐)</p> <p>๖. พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจรทั้งด้านการพัฒนาวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการ การตลาด และปรับปรุงกลไกการรับรองมาตรฐานฮาลาลขององค์กรศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล</p> <p>๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๘. เพิ่มบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการคุ้มครองดูแล จัดสรร ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่</p>	<p>กลยุทธ์ จำนวน ๔ กลยุทธ์</p> <p>๑. สนับสนุนบทบาทสตรี เด็ก และเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน</p> <p>๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ทั่วถึง และพึ่งพาตนเองได้</p> <p>๓. สนับสนุนความมั่นคงทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔. ส่งเสริมการพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน และสังคมด้วยระบบสวัสดิการชุมชน</p>

<p>ปัจจัยแห่งความสำเร็จ</p>	<p>๑. หน่วยงานของรัฐและข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจตรงกันในปรัชญา ความคิด ทิศทางการแก้ไขตามนโยบาย</p> <p>๒. ข้าราชการทุกหน่วยงานมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ</p> <p>๓. ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีผู้รบกวนข่มขู่คุกคามจากฝ่ายใด ตลอดจนให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย</p> <p>๔. มีการส่งสัญญาณในการสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐบาลที่จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง</p> <p>๕. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางความสำเร็จของงานโดยการดำเนินงาน/โครงการต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แผนงาน/โครงการของกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอำเภอ ที่ดำเนินการทั้งที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ</p> <p>๖. มีการจัดการประเมินผลโดยใช้หลักวิชาการ โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรวิชาการ ที่เป็นอิสระ เป็นผู้ทำการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหาร และการพัฒนาในพื้นที่ โดยหน่วยงานหรือองค์กรกรมหลักวิชาการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง</p> <p>๗. มีการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ</p> <p>๘. เอกภาพทางความคิด ทุกภาคส่วนต้องมีความเข้าใจ และต้องยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาตามกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา</p> <p>๙. ความประสานสอดคล้องระหว่างงานด้านการพัฒนาและงานด้านความมั่นคง โดยต้องให้สามารถสนับสนุนกันอยู่ซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>๑๐. ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว</p>
------------------------------------	---